



## **Bài tham luận Hội Nghị**

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết

Hội nghị Trung ương 5 khóa XI

về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

**“Một số vấn đề xã hội trọng tâm ưu tiên giải quyết giai**

**đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh”**

(Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh)

-----

Tây Ninh là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, thuộc vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam; có diện tích tự nhiên 4.041,25 km<sup>2</sup>, gồm 09 đơn vị hành chính (01 thành phố thuộc tỉnh, 02 thị xã và 06 huyện); dân số khoảng 1,2 triệu người, gồm 21 dân tộc thiểu số, 05 tôn giáo chính, (tín đồ chiếm 70% dân số toàn tỉnh). Tỉnh có 240 km đường biên giới, giáp 03 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, có 03 cửa khẩu quốc tế.

Trong những năm qua, mặc dù ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về chính sách ưu đãi người có công và đảm bảo an sinh xã hội, cụ thể một số chính sách của địa phương:

+ Tỉnh đã ban hành các chính sách về hỗ trợ vốn sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp pháp lý.

+ Chính sách hỗ trợ cho đối tượng không có khả năng thoát nghèo, hỗ trợ kinh phí 30.007 triệu đồng/2.728 đối tượng/3 năm (2020-2022).

+ Giai đoạn 2016 đến nay vận động và chi từ quỹ Đền ơn đáp nghĩa (34 tỷ đồng) và quỹ Vì người nghèo, (183,650 tỷ đồng) cho các đối tượng theo quy định; điều chỉnh kịp thời chính sách,

định mức xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết phù hợp với thực tế tại địa phương.

+ Quy định chuẩn hộ nghèo của địa phương và ban hành các chính sách đặc thù để hỗ trợ tăng thêm cho hộ nghèo Trung ương, hộ nghèo tỉnh, hộ sản xuất nông, lâm ngư nghiệp gặp khó khăn trong cuộc sống (kinh phí thực hiện cho mỗi giai đoạn khoảng 44,286 tỷ đồng).

+ Thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội, quan tâm chăm lo cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, tàn tật. Các Mẹ Việt Nam Anh hùng được tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng suốt đời.

+ Hệ thống nghĩa trang liệt sĩ thường xuyên được tu bổ và nâng cấp; thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (5.080 hài cốt được quy tập).

Với việc thực hiện đồng bộ các chế độ, chính sách đã góp phần quan trọng Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đạt kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu vượt Nghị quyết đề ra. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, cuối năm 2012, toàn tỉnh có 13.696 hộ nghèo và hộ cận nghèo (7.308 hộ nghèo, 6.388 hộ cận nghèo) chiếm tỷ lệ 4,89%. Thì đến cuối năm 2020, toàn tỉnh kéo giảm còn lại 2.502 hộ cận nghèo, tỷ lệ 0,79%, giảm 3,53% (hộ nghèo giảm 2,10%, hộ cận nghèo giảm 1,43%).

Trong giai đoạn diễn ra đại dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện tốt chính sách chăm lo cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68-NQ/CP và Nghị quyết số 116-NQ/CP của Chính phủ. Tỉnh đã hỗ trợ cho gần 600 ngàn lao động, kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng theo chế độ.

Để tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, địa phương xác định: trong thời gian tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhất là khi hệ thống chính sách an sinh xã hội còn, thiếu đồng bộ; nguồn

lực hạn hẹp, đối tượng chính sách xã hội ngày càng tăng, còn một bộ phận người dân chưa được thụ hưởng đầy đủ chính sách; mức ưu đãi, trợ giúp còn thấp nên chưa cải thiện rõ rệt đời sống của đối tượng được trợ giúp; việc huy động sự tham gia đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn do bị tác động, ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới và trong nước.

Với mục tiêu định hướng ưu tiên giải quyết các vấn đề xã hội, đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

(1) Tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện tốt chính sách đối với người có công theo Pháp lệnh mới; tập trung rà soát giải quyết các trường hợp hồ sơ tồn đọng chưa được hưởng chính sách đảm bảo chặt chẽ, có cơ sở; rà soát, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, công tác quy tập hài cốt đảm bảo nơi an nghỉ bình yên của hơn 30.730 liệt sĩ đã hy sinh.

(2) Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên, phụ nữ, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, ...

(3) Thực hiện lồng ghép, giải ngân theo kế hoạch, phát huy tối đa hiệu quả các dự án, đề án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Quan tâm gắn việc phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo các chính sách nhà ở xã hội nhà ở công nhân, các thiết chế văn hoá, thể thao và đảm bảo an ninh trật tự.

(4) Tổ chức rà soát hộ nghèo đảm bảo thực chất, đánh giá sát đúng, không theo thành tích; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo; nhất là tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động vươn lên thoát nghèo của người nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào nhà nước.

(5) Nghiên cứu, ban hành các chính sách đặc thù của địa

phương phù hợp với khả năng cân đối của tỉnh, trong đó ưu tiên cho nhóm trẻ em, người cao tuổi, người nghèo và các nhóm đối tượng đặc thù khác.

(6) Cuối cùng là Địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Trung ương để giải quyết căn cơ vấn đề người gốc Việt tại Campuchia để đảm bảo môi trường, môi sinh cho người dân.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí, các vị đại biểu.